

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Vận động bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 huyện Bình Sơn

Tôi tên : Lương Kim Sơn; Năm sinh: 09/8/1969

Chức vụ, đơn vị công tác: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Sơn.

Thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động về nhận nhiệm vụ làm Bí thư Huyện ủy Bình Sơn, để cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện Bình Sơn phát triển, đời sống nhân dân ngày càng tiến bộ cả về vật chất và tinh thần. Đó là niềm vinh dự và cũng là trọng trách nặng nề đối với bản thân tôi.

Bình Sơn là một huyện đồng bằng nằm ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh; có Khu Kinh tế Dung Quất được Nhà nước đầu tư xây dựng phục vụ cho phát triển công nghiệp, dịch vụ; sự phát triển của Khu Kinh tế Dung Quất đã tạo ra nguồn thu ngân sách rất lớn cho tỉnh ta và giải quyết được hàng chục ngàn lao động, tạo thu nhập ổn định cho nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, trong đó chủ yếu là nhân dân huyện Bình Sơn. Nhờ đó, trong 05 năm gần đây, kinh tế của huyện đã có bước phát triển khá, cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng; bình quân thu nhập đầu người/năm đạt khoảng **50,1** triệu đồng, gấp **1,4** lần so với năm 2015; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, chính trị - xã hội ổn định...

Tuy nhiên, bên cạnh đó huyện Bình Sơn cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Đó là: Giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định; nhiều mặt hàng nông sản chưa tìm được đầu ra; nhiều vấn đề tồn tại đi cùng với sự phát triển để lại như: Vấn đề ô nhiễm môi trường; giải

quyết việc làm cho người lao động khi không còn đất sản xuất do Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội; vấn đề về an ninh trật tự; các vấn đề liên quan đến hậu tái định cư như cơ sở hạ tầng các khu TĐC xuống cấp, một số diện tích đất sản xuất của nhân dân bị ngập úng ...

Với cương vị là TUV, Bí thư Huyện ủy, là người đứng đầu cấp ủy của huyện Bình Sơn tôi vui mừng, phấn khởi với những thành tích đạt được của Nhân dân trong huyện, đồng thời cũng thấu hiểu và đặc biệt chia sẻ với những khó khăn, áp lực mà nhân dân trong huyện phải đối mặt; với trách nhiệm đó, trong thời gian tới nếu được cử tri trong huyện tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện, Tôi sẽ quan tâm, ưu tiên thực hiện các nhóm vấn đề chính sau:

Thứ nhất: Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các bà con cử tri để được lắng nghe và chuyển tải ý kiến, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm ... thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp của cử tri. Bản thân sẽ luôn suy nghĩ và hành động đứng trên phương diện của cử tri thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền trong huyện và cùng với các đại biểu HĐND tỉnh bàn bạc, ban hành các chính sách nhằm chăm lo, cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Thứ hai: Cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là xây dựng, đưa huyện Bình Sơn trở thành thị xã vào năm 2025 và sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới, phấn đấu có từ 05 – 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 – 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng từ 20 đến 25 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Muốn hoàn thành các mục tiêu quan trọng trên trước hết, tôi sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trong đó có vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ; đầu tư kết cấu hạ tầng; phát triển dịch vụ tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện; đưa ứng dụng khoa học, tận dụng cuộc

cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào trong công tác quản lý và phục vụ sản xuất, kinh doanh...

Thứ ba: Với cương vị là Tỉnh ủy viên và kinh nghiệm công tác qua các chức vụ Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh và Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn nhiệm kỳ 2011-2016, tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo phối hợp với các sở, ngành có liên quan và BQL Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động có đất bị thu hồi trong vùng dự án. Tăng cường công tác phối hợp quản lý, kiểm tra sử dụng đất và bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư và phát triển bền vững Khu kinh tế Dung Quất, góp phần tiếp tục thực hiện quá trình công nghiệp hóa của tỉnh nhà. Kiên nghị các cấp thẩm quyền giải quyết các vấn đề nhân dân bức xúc, quan tâm và những vấn đề tồn đọng lâu năm trên địa bàn huyện.

Thứ tư: Chỉ đạo phát triển văn hóa - xã hội; quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; quan tâm vấn đề đạo đức của giáo viên và học sinh; xây dựng hệ thống trường, lớp theo hướng kiên cố, hiện đại; đẩy mạnh thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt dịch bệnh Covid - 19...;

Thứ năm: Lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện, đấu tranh phòng, chống và trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo xử lý những tình huống phát sinh không để gây mất tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thứ Sáu: Lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Với trách nhiệm, khả năng, kinh nghiệm trong công tác cùng với sự quyết tâm cao tôi tin tưởng rằng nếu được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ làm tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh nói chung và huyện Bình Sơn nói riêng.

Trên đây là Chương trình hành động của cá nhân vận động bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Bình Sơn, xin được trình bày với cử tri trong tỉnh./.